

Số: /BC-UBND

Sơn Động, ngày tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đại biểu HĐND trước, trong và sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Sơn Động

(Báo cáo phục vụ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri)

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Công văn số 39/HĐND-TH ngày 23/3/2022 của Thường trực HĐND huyện về việc đề nghị giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện, UBND huyện đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện trước, trong và sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XX và có văn bản trả lời đến cử tri. Trên cơ sở báo cáo kết quả giải quyết của các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND huyện tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND huyện, cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1. Cử tri xã Yên Định

1.1. Đề nghị tiếp tục hỗ trợ cho nhân dân các loại giống ngô, lúa, cây ăn quả có năng suất và chất lượng cao để sản xuất, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

Trả lời:

Năm 2022, UBND đã chỉ xây dựng một số mô hình trồng trọt, chăn nuôi trên địa bàn huyện: Mô hình trồng cây Đậu tương rau tại xã An Lạc, mô hình lúa lai BTE1 tại xã Lê Viễn...

Để lựa chọn loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả trên địa bàn huyện. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp, các phòng, ban, UBND các xã thị trấn đánh giá các mô hình, dự án trước đây (Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 31/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện). Sau khi có kết quả UBND huyện sẽ có văn bản chỉ đạo, khuyến cáo cụ thể sau.

1.2. Đề nghị mở các lớp tập huấn, hướng dẫn về chăn nuôi, trồng trọt vào đầu năm để nhân dân thực hiện áp dụng vào sản xuất kịp thời vụ.

Trả lời:

Những năm trước do dịch Covid-19 diễn ra mạnh, nên việc tập huấn sản xuất có phần bị hạn chế. Đến tháng 3/2022, khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát. UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các đơn vị có liên quan tiến hành tập huấn cho nhân dân như: Tập huấn kỹ thuật trồng và thu hoạch Đậu tương rau cho một số hộ dân xã An Lạc; tập huấn cho các HTX xây dựng vải VietGAP...

Trong thời gian tới, căn cứ vào tình hình thực tế và nguyện vọng của nhân dân, UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt cho nhân dân.

1.3. Đề nghị xây dựng nghị quyết chuyên đề hỗ trợ các xã dự kiến về đích nông thôn mới theo lộ trình, kế hoạch đề ra hỗ trợ các xã dự kiến về đích nông thôn mới theo lộ trình, kế hoạch đề ra trình HĐND huyện.

Trả lời:

Ngày 24/02/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/HU về việc lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Đề nghị UBND các xã, thị trấn căn cứ, tổ chức triển khai thực hiện.

1.4. Đề nghị nâng mức kinh phí trông coi bảo vệ rừng đầu nguồn từ 400 nghìn đồng lên 1 triệu đồng/ha/năm cho các hộ dân bảo vệ rừng.

Trả lời:

Hiện nay trên địa bàn huyện đang thực hiện chính sách hỗ trợ cho nhân dân, cộng đồng dân cư về công tác hỗ trợ bảo vệ rừng được chia thành hai nhóm đối tượng.

- Nhóm đối tượng là dân tộc thiểu số, người dân tộc kinh thuộc hộ nghèo, cộng đồng dân cư là là 400.000 đồng/ha/năm, áp dụng tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020;

- Nhóm đối tượng là dân tộc Kinh là 290.000 đồng/ha/năm, đang áp dụng tại Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc quy định mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Như vậy đến thời điểm hiện tại chưa có văn bản nào quy định việc trông coi bảo vệ rừng đầu nguồn 1 triệu đồng/ha/năm, nên chưa thể chi trả cho nhân dân trông coi bảo vệ rừng là 1 triệu đồng/ha/năm.

2. Cử tri xã Giáo Liêm, xã Yên Định: Đề nghị hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi (trong đó có lợn giống) để chuyển đổi giống, tái đàn sản xuất.

Trả lời:

Thực hiện Kế hoạch sản xuất hằng năm của UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT xây dựng các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, đồng thời thẩm định, các dự án từ chương trình MTQG do các xã làm chủ đầu tư, từ các mô hình, dự án đã thực hiện, nhờ đó có rất nhiều các dự án đã thực sự mang lại hiệu quả cho nhân dân và đã được nhân rộng (Mô hình ngô biến đổi gen, mô hình trồng dứa liệu, mô hình chăn nuôi gà..). Do vậy trong thời gian tới từ các nguồn vốn hỗ trợ của trung ương, của tỉnh, và của địa phương UBND huyện sẽ tiếp tục tiếp tục chỉ đạo và triển khai các mô hình, dự án hỗ trợ các loại cây, con giống (trong đó có lợn giống), máy móc, vật tư nông nghiệp để hỗ trợ cho nhân dân sản xuất.

3. Cử tri xã Lê Viễn: Đề nghị tập trung đầu tư kinh phí đến các tiêu trí xây dựng nông thôn mới và không đầu tư hỗ trợ sản xuất một cách phân tán, manh mún (như hỗ trợ giống gà, máy móc....) để lấy nguồn lực đầu tư xây dựng đường giao thông, công trình cộng cộng.

Trả lời:

UBND huyện đã giao cơ quan: Lao động-TBXH, Nông nghiệp, Dân tộc xây dựng các dự án hỗ trợ sản xuất từ các chương trình mục tiêu quốc gia, vùng đồng bào dân tộc, miền núi tuy nhiên sẽ ưu tiên hỗ trợ các dự án cho các Hợp tác xã, tổ hợp tác và cá nhóm hộ có liên kết sản xuất và không khuyến khích hỗ trợ cho các hộ gia đình. Đối với việc đầu tư kinh phí đến các tiêu trí xây dựng nông thôn mới hiện nay UBND huyện tập trung ưu tiên ngân sách cho các danh mục công trình đã được phê duyệt và các tiêu chí của các xã đăng ký thực hiện hoàn thành cho từng năm, nhất là đối với các xã nằm trong lộ trình về đích nông thôn mới giai đoạn 2022-2025, riêng nguồn vốn trung ương huyện sẽ chỉ đạo cân đối để các xã đầu tư thực hiện.

4. Cử tri xã Long Sơn: Đề nghị hướng dẫn cụ thể các địa phương trong việc lập, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trả lời:

Yêu cầu các xã có lộ trình về đích nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan chuyên môn và các đơn vị được phân công phụ trách các tiêu chí trong quá trình lập và hoàn thiện hồ sơ trình cấp trên thẩm định.

5. Đại biểu Hội Nông dân huyện: Đề nghị triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông đảm bảo đồng bộ, kịp thời vụ.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu kịp thời vụ để sản xuất vụ Đông 2022.

6. Cử tri Tuấn Đạo:

6.1. Đề nghị xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm lâm luật; quản lý nghiêm đối với diện tích rừng sau xử lý vi phạm đồng thời có giải pháp quản lý và bảo vệ rừng, đặc biệt là rừng đầu nguồn.

Trả lời:

UBND huyện chỉ đạo UBND các xã thị trấn, các chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng phát hiện và xử lý kịp thời các vụ vi phạm theo quy định của pháp luật.

6.2. Đề nghị hỗ trợ xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị cây ăn quả trên địa bàn xã.

Trả lời:

Hàng UBND huyện Sơn Động có triển khai kế hoạch đăng ký các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Tỉnh, cấp huyện đến UBND các xã, thị trấn. Năm 2022, UBND huyện đã nhận được đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2023 của 02 xã Tuấn Đạo và Đại Sơn đăng ký “Bảo hộ nhãn hiệu tập thể Hương Bồng Am; Bảo hộ nhãn hiệu tập thể Táo Đại Sơn”; UBND huyện Sơn Động đặt hàng nhiệm vụ KH&CN với Sở Khoa học và Công nghệ xét duyệt khi được chấp thuận triển khai, thực hiện năm 2023. Do vậy các đơn vị, tổ chức, cá nhân hằng năm nếu có nhu cầu xây dựng thương hiệu, cần có đề nghị, đề xuất bằng văn bản đến UBND huyện đưa vào kế hoạch trình Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định xét duyệt.

7. Cử tri xã Vĩnh An: Đề nghị có biện pháp quản lý chặt chẽ khu rừng trồng keo của một số hộ dân xã Vân Sơn đã vi phạm, vì việc này các cơ quan bảo vệ pháp luật đã khởi tố vụ án và gia đình đã trồng lại keo nhưng đến nay đã đến chu kỳ khai thác. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, tránh hiện tượng người dân khai thác diện tích rừng làm ô nhiễm và cạn kiệt nguồn nước hồ Khe Dặng.

Trả lời:

Theo Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 24/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp quy định về hành vi phá rừng trái pháp luật, trong đó quy định biện pháp khắc phục hậu quả là “Buộc

trồng lại rừng” trên diện tích bị phá. Vì vậy, rừng trồng khắc phục hậu quả do vi phạm phá rừng tự nhiên trái pháp luật không thuộc sở hữu của chủ rừng (theo công văn số 45/TCLN-PCTT, ngày 14/1/2021 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc trả lời Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang có nêu chủ sở hữu diện tích rừng trồng); việc chủ rừng tự ý khai thác diện tích rừng trồng này là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định (thậm trí có thể bị xử lý hình sự); chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần tập trung quản lý diện tích rừng trồng khắc phục hậu quả chặt chẽ, nếu cố tình khai thác thì phải lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hộ dân xã Vân Sơn đã bị cơ quan chức năng khởi tố vụ án và tòa tuyên án bị can về hành vi hủy hoại rừng, diện tích vi phạm là 10.500m² (1,05 ha). Vì vậy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần tập trung quản lý diện tích rừng trồng khắc phục hậu quả là 10.500 m² (1,05 ha). Ngoài diện tích vi phạm trên, thì diện tích rừng trồng kinh tế thuộc sở hữu của chủ rừng được phép sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật (Quy định tại Điều 15, Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp &PTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản).

II. LĨNH VỰC GIAO THÔNG, THỦY LỢI

1. Cử chi xã Yên Định đề nghị: *Đề nghị tiếp tục duy tu bảo dưỡng và mở rộng đường Quốc lộ 31, đoạn qua địa phận huyện Sơn Động.*

Trả lời:

Sở Giao thông vận tải đang triển khai nâng cấp từ xã Cẩm đàn đi xã Lê Viễn, UBND huyện đề nghị UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải những năm tiếp theo đầu tư tiếp đi xã Hữu Sản.

2. Cử chi xã Tuấn Đạo đề nghị: *Đề nghị quy định cốt nền xây dựng đối với các khu dân cư tập trung bám cạnh các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ vì thực trạng cứ mỗi lần nâng cấp đường, nhiều nhà ở bị nền thấp hơn mặt đường.*

Trả lời:

Hiện nay ở 02 thị trấn đã cắm mốc và đang cải tạo nâng cấp thi công xong sẽ lấy mặt đường mới làm mốc sau này có sửa chữa sẽ chỉ làm bằng mặt đường cũ còn lại các đoạn ngoài thị trấn sau đợt này (đang triển khai thực hiện) nâng cấp mở rộng, những lần sau chỉ làm bằng mặt đường cũ.

3. Cử chi xã Dương Hưu đề nghị: *Đề nghị cải tạo, nâng cấp tuyến đường 293D đoạn qua xã Dương Hưu đi huyện Ba Chẽ thuộc tỉnh Quảng Ninh.*

Trả lời:

UBND huyện sẽ đề nghị UBND tỉnh đầu tư nâng cấp cải tạo trong thời gian sớm nhất.

4. Cử chi xã Cẩm Đàn đề nghị: Đề nghị tiếp tục hỗ trợ xi măng cho các xã, thị trấn để xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn.

Trả lời:

UBND huyện đã xây dựng Quy định về cơ chế hỗ trợ, khuyến khích xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Sơn Động, giai đoạn 2022-2025 để trình kỳ họp thứ 6 HĐND vào trung tuần tháng 7 năm 2022.

5. Cử chi xã Đại Sơn đề nghị: Đề nghị giải tỏa hành lang đường giao thông khu vực đầu cầu Cẩm Đàn đi xã Đại Sơn vì khu vực này thường xuyên họp chợ gây mất an toàn.

Trả lời:

UBND huyện giao UBND xã Cẩm Đàn tổ chức giải tỏa hành lang đường giao thông khu vực đầu cầu Cẩm Đàn và quản lý sau giải tỏa không để lấn chiếm bán hàng làm ảnh hưởng đến ATGT.

6. Ý kiến của đại biểu Trường THPT Sơn Động số 1: Đề nghị chỉ đạo quản lý tốt đối với các công trình đường giao thông trên địa bàn huyện.

Trả lời:

UBND huyện đã giao UBND xã, thị trấn quản lý các tuyến đường nằm trên địa bàn mình quản lý.

7. Cử tri xã Giáo Liêm:

7.1. Đề nghị đầu tư xây dựng mương cứng từ hồ Khuân Rẽo ra cánh đồng lớn thuộc thôn Việt Tiến để nhân dân lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

7.2. Đề nghị sửa chữa kênh mương Ao Mã và kênh mương Hồ Thông Tin trên địa bàn thôn Đá Cối.

8. Cử tri xã An Lạc đề nghị: Đề nghị UBND huyện đầu tư xây dựng đập tràn Khe Nọi để có nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

9. Cử tri xã Vân Sơn đề nghị: UBND huyện đầu tư xây dựng công trình nước sạch từ Khe Ang về thôn Phe để người dân được tiếp cận sử dụng nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt.

10. Cử tri xã Yên Định

10.1. Đề nghị xây dựng đập Cầu Đá (Khe Táu - Đông Hả); xây mới đập Đông Muong, nâng cấp Đập Tràn thôn Đông Chu; nạo vét hồ Khun thuộc thôn Tiên Lý; xây dựng thêm các tuyến mương cứng để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

10.2. Đề nghị đầu tư nâng cấp 02 công trình nước sạch thuộc thôn Nhân Định để lấy nước sinh hoạt phục vụ nhân dân.

10.3. Đề nghị bàn giao lại cho UBND xã quản lý hồ Khe Áng để quản lý, điều hành nước phục vụ sản xuất nông nghiệp được kịp thời.

10.4. Đề nghị bàn giao các công trình nước sạch trên địa bàn huyện cho xã quản lý đồng thời đầu tư nâng cấp các hồ đập để phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân.

11. Cử tri xã Vĩnh An đề nghị:

11.1. Đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng đập Đá Mài, thôn Chao để cung cấp nước phục vụ nhân dân.

11.2. Đề nghị đầu tư cải tạo nâng cấp hồ Tầm Lám, hồ Nà Bo và trạm bơm thuộc thôn Luông Doan.

12. Cử tri thị trấn An Châu, Lệ Viễn, Phúc Sơn, Đại Sơn, Giáo Liêm, Cẩm Đàn có ý kiến: Đề nghị UBND huyện có giải pháp để thực hiện đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân thị trấn An Châu và các xã: Lệ Viễn, Phúc Sơn, Đại Sơn, Giáo Liêm, Cẩm Đàn.

13. Cử tri xã Lệ Viễn có ý kiến

13.1. Đề nghị xây dựng đập tràn Khe Cóc và 02 tuyến mương cứng dẫn nước tự nhiên từ đập tràn Khe Cóc đi khu Đồng Cầu Bền và từ đập tràn Khe Cóc đi khu Đồng Bền Nước thuộc thôn Lạnh.

13.2. Đề nghị đầu tư hệ thống nước sạch dẫn nước từ Khe Rõ về để phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân toàn huyện.

Trả lời:

(1) Đối với việc đề nghị xây dựng mương cứng dẫn nước; xây dựng cải tạo hồ đập; nâng cấp công trình nước sạch tại các xã: Lệ Viễn, Vĩnh An, Yên Định, Giáo Liêm, Yên Định, An Lạc.

UBND huyện giao cho UBND các xã Lệ Viễn, Vĩnh An, Yên Định, Giáo Liêm, Yên Định, An Lạc phối hợp với các ngành chuyên môn đánh giá tình hình cụ thể để đề xuất, trình UBND huyện trong thời gian tới. Đồng thời rà soát lại các hồ, đập trên địa bàn xã, đánh giá chất lượng công trình, tình hình quản lý, lập kế hoạch tu bổ, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới. Đề nghị UBND các xã phải xây dựng kế hoạch sử dụng các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, huyện để trình UBND huyện lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình trong kế hoạch năm 2022, 2023 và các năm tiếp theo.

(2) Đối với đề nghị cử tri xã Yên Định: Đề nghị bàn giao lại cho UBND xã quản lý hồ Khe Áng để quản lý, điều hành nước phục vụ sản xuất nông nghiệp được kịp thời.

Hồ Khe Áng là công trình đang được Xí nghiệp khai thác các công trình thủy lợi Lục Ngạn quản lý. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT làm việc với các bên có liên quan để đảm bảo cung cấp kịp thời nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới.

(3) Đối với đề nghị cử tri xã Lệ Viễn: Đầu tư hệ thống nước sạch dân nước từ Khe Rỗ về để phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân toàn huyện.

UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát và mời các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh khảo sát, đầu tư để khai thác các nguồn nước trên địa bàn huyện (trong đó có nguồn nước từ Khe Rỗ) để phục vụ sinh hoạt cho nhân dân. Đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp để khảo sát trong thời gian tới.

III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

1. Ý kiến của Đại biểu Hội Nông dân huyện: Đề nghị lựa chọn các nhà thầu đủ năng lực thi công thực hiện các dự án trên địa bàn huyện để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án.

Trả lời:

Việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Nghị định số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật Xây dựng. UBND huyện đã triển khai đến các chủ đầu tư để thực hiện lựa chọn các nhà thầu tham gia dự án bảo đảm đủ năng lực để thực hiện theo quy định. Ngoài ra hàng năm UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng sếp loại các nhà thầu tham gia trên địa bàn huyện để chủ đầu tư tham khảo khi lựa chọn.

IV. LĨNH VỰC NỘI VỤ, AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

1. Ý kiến của Đại biểu Trường THPT Sơn Động số 1: Đề nghị quản lý tốt đối với học sinh ở trọ trên địa bàn các xã, thị trấn.

Công tác quản lý nhà trọ trên địa bàn huyện được thực hiện theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND, ngày 04/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy định quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Thực hiện Công văn số 2078/CAT-PC06, ngày 05/9/2021 của Công an tỉnh Bắc Giang về tăng cường công tác quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND. Công an huyện Sơn Động đã quán triệt, triển khai đến các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn thực hiện.

Công tác quản lý lưu trú tại các nhà trọ luôn được Công an huyện quan tâm chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tiến hành thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, trọng tâm là chủ động nắm tình hình, quản lý cư trú để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và giải quyết các vụ việc có liên quan đến ANTT xảy ra tại các khu nhà trọ.

Trên địa bàn hiện có 26 nhà trọ với tổng số 248 phòng trọ, số công dân đang thuê trọ là 113 người (*tính đến hết 20/5/2022*). Các khu nhà trọ trên địa bàn chủ yếu tập trung tại các khu vực, địa bàn đông dân cư, gần trường học hoặc các doanh nghiệp trên địa bàn, thường cho người lao động, học sinh thuê trọ. Tình hình an ninh, trật tự (ANTT) tại các khu nhà trọ được đảm bảo chưa có vụ việc phức tạp xảy ra. Tuy nhiên, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ANTT xảy ra như: cờ bạc, mại dâm, trộm cắp...

Trong 06 tháng đầu năm, Công an huyện kiểm tra 22 lượt buổi, phát hiện 01 vụ, 02 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (là học sinh có hộ khẩu thường trú tại huyện Lục Ngạn) xảy ra tại khu trọ, xử lý vi phạm hành chính với số tiền là 350.000đ/01 đối tượng.

Trong thời gian tới, để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý học sinh thuê nhà trọ trên địa bàn các xã, thị trấn, UBND huyện sẽ chỉ đạo cụ thể như sau:

- Một là: Chỉ đạo các Ban Giám hiệu các nhà trường đóng trên địa bàn rà soát số học sinh thuê trọ trên địa bàn (*thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thuê trọ*), đặc biệt là số học sinh có biểu hiện vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội, số học sinh có hạnh kiểm yếu, kém (kể cả số không thuê trọ), tập hợp gửi danh sách về Công an huyện để tăng cường công tác quản lý.

- Hai là: UBND các xã, thị trấn phối hợp với nhà trường, phụ huynh học sinh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật với số học sinh thuê trọ trên địa bàn các xã, thị trấn để nâng cao nhận thức, góp phần phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

- Ba là: Công an huyện và Công an các xã, thị trấn tiếp tục công tác quản lý số nhà trọ và người thuê trọ trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các chủ nhà trọ trên địa bàn, người thuê trọ vi phạm pháp luật. Đồng thời tuyên truyền tới chủ cơ sở nhà trọ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

2. Cử tri xã Vân Sơn phản ánh: *Xe ô tô chở rác tại các xưởng chế biến gỗ bóc hơi nói thủng, chở công kênh, không che bạt gây mất an toàn giao thông. Đề nghị ngành chức năng xem xét, xử lý theo quy định*

Trả lời:

Trong thời gian vừa qua, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông đường bộ trên các tuyến Quốc lộ, Đường tỉnh, Đường liên xã... trên địa bàn huyện. Trong đó, tập trung xử lý nghiêm tình trạng xe chở hàng quá khổ, quá tải; coi nới thành thùng xe; không có bạt che đậy,... nhằm hạn chế, giảm thiểu các nguy cơ gây tai nạn giao thông:

Từ tháng 4/2022 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 31 thuộc địa phận xã Vân Sơn, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, lập biên bản 09 trường hợp phương tiện ô tô vi phạm, trong đó: 01 trường hợp xe ô tô vi phạm có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe; 08 trường hợp xe ô tô vi phạm điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 10% đến 30%. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 9.700.000đ (*Chín triệu bảy trăm nghìn đồng*), tạm giữ 09 Giấy phép lái xe.

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các xe ô tô kinh doanh vận tải chở hàng quá khổ, quá tải trên các tuyến giao thông. Đồng thời, yêu cầu lái xe, chủ xe, doanh nghiệp tham gia ký cam kết chấp hành pháp luật an toàn giao thông đường bộ.

3. Cử tri xã Vĩnh An: *Đề nghị tiếp tục kéo dài thời gian sắp xếp cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập xã.*

Trả lời:

- Đối với Đội viên 500 thực hiện theo Thông báo số 85/TB-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang thông báo kế luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Sơn tại buổi làm việc với Sơ nội vụ ngày 02/3/2021. Cho phép UBND huyện ký hợp đồng với những Đội viên có nhu cầu tiếp tục công tác đủ 5 năm tính từ ngày kết thúc Đề án đến hết năm 2025.

- Đối với cán bộ khuyến nông, thú y thực hiện theo Kết luận số 226-KL/TU ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 46/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương bố trí sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách cán bộ, công chức cấp xã, cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, việc bố trí sắp xếp cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở được kéo dài đến hết năm 2024 theo quy định.

- Đòi với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sáp nhập. Thực hiện Nghị quyết số 653/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, trong đó quy định chậm nhất là 05 năm số lượng lãnh đạo quản lý và số lượng công chức, viên chức ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính mới bảo đảm theo đúng theo quy định, theo đó các huyện có nhiều đơn vị hành chính cấp xã phải sáp nhập, số lượng cán bộ, công chức bị dôi dư sau sáp nhập nhiều, do vậy đề nghị trung ương cho kéo dài thêm thời gian bố trí cán bộ, công chức. Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

- UBND huyện ban hành Báo cáo số 227/BC-UBND ngày 18/10/2021 về việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn trong giai đoạn 2019-2021; Báo cáo số 284/BC-UBND ngày 20/11/2021 về kết quả thực hiện kiến nghị sao giám sát của Đoàn giám sát Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Trong đó có nội dung đề nghị Trung ương cho kéo dài thêm thời gian bố trí cán bộ, công chức đến năm 2030.

4. Cử tri xã Lệ Viễn có ý kiến: *Đề nghị xem xét biên chế công chức cho cán bộ bán chuyên trách đang làm việc tại Văn phòng Đảng ủy xã.*

Trả lời:

- Các chức danh giúp việc Đảng ủy là Văn phòng Đảng ủy, tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra là chức danh bán chuyên trách.

- Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. HĐND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khoản 2 điều 1 quy định số lượng cán bộ không chuyên trách: Cấp xã loại I không quá 13 người; Cấp xã loại II không quá 12 người; Cấp xã loại III không quá 10 người.

- Theo Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang Quy định tiêu chuẩn, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tại điểm a khoản 3 điều 3 quy định Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã: Cấp xã loại 1 tối đa 23 người; cấp xã loại 2 tối đa 21 người; cấp xã loại 3 tối đa 19 người. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định tại điểm này bao

gồm cả cán bộ, công chức cấp huyện được luân chuyển, điều động, biệt phái về công tác ở cấp xã và công an chính quy làm trưởng công an xã, thị trấn.

- Đồng thời, theo quy định tại Điểm 17.1 Khoản 17 Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng quy định: Tổ chức cơ sở đảng không thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, cấp ủy phân công cấp ủy viên phụ trách các mặt công tác văn phòng, tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận; các thành viên đều kiêm nhiệm.

5. Đại biểu xã Long Sơn có ý kiến: *Đề nghị UBND huyện có kế hoạch điều động công chức dôi dư ở các xã sau sáp nhập, sang làm việc tại các xã có đủ số lượng biên chế (không có cán bộ dôi dư).*

Trả lời:

UBND các xã, thị trấn không có cán bộ dôi dư, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương trao đổi với xã có chức danh dôi dư theo nhu cầu của địa phương. Có công văn đề nghị gửi UBND huyện cho trưng tập hoặc biệt phái công chức từ xã dôi dư đến công tác tại các xã không dôi dư.

6. Cử tri xã Đại Sơn có ý kiến: *Đề nghị hỗ trợ kinh phí cho Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn trên địa bàn huyện được đóng bảo hiểm xã hội như cán bộ không chuyên trách xã.*

Trả lời:

Tại điểm b, Khoản 1, Điều 12 Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 được sửa đổi tại khoản 6, Điều 1, Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014, sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế quy định đối tượng tham gia Bảo hiểm Y tế là những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật. Căn cứ các quy định trên, thì người hoạt động không chuyên trách ở thôn không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế. Do vậy, UBND tỉnh chưa có cơ sở ban hành chính sách hỗ trợ mua thẻ BHYT cho cán bộ không chuyên trách ở thôn (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn). Tuy nhiên, tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định nhóm tham gia Bảo hiểm Y tế theo hộ gia đình: “người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại điểm 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này” nếu cán bộ không chuyên trách ở thôn có nhu cầu tham gia bảo hiểm Y tế (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn) thì tham gia theo hộ gia đình. Mức đóng bảo hiểm y tế của đối

tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

V. LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI

1. Cử tri xã An Lạc: *Đề nghị UBND huyện quan tâm xây dựng Nhà văn hoá các thôn Đồng Khao, thôn Đồng Dương xã An Lạc.*

Trả lời:

UBND huyện đã có Kế hoạch đầu tư, xây dựng mới 2 nhà Văn hóa cho thôn Đồng Khao và thôn Đồng Dương xã An Lạc.

2. Cử tri xã Yên Định:

2.1. Đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình phụ trợ nhà văn hóa thôn Khe Tấu, thôn Tiên Lý, thôn Đồng Chu.

Trả lời:

UBND huyện đã thành lập đoàn công tác làm việc với Đảng ủy, UBND xã Yên Định về xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023. UBND xã Yên Định đã làm tờ trình UBND huyện hỗ trợ kinh phí cho địa phương xây dựng công trình phụ trợ nhà văn hóa thôn Khe Tấu, thôn Tiên Lý, thôn Đồng Chu. Để đảm bảo tiến độ hoàn thành các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới.

2.2. Đề nghị hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho nhân dân thuộc các xã đã về đích nông thôn mới.

Trả lời:

Công tác cấp thẻ BHYT cho người dân được thực hiện theo Điều 2, thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động TB&XH quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; qua đối chiếu với quy định thì việc cử tri đề nghị hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho nhân dân thuộc các xã đã về đích nông thôn mới hiện tại chưa có văn bản chỉ đạo nên không có cơ sở để hỗ trợ.

3. Cử tri xã Tuấn Đạo: *Tiếp tục quan tâm, đầu tư nâng cấp 11/12 nhà văn hóa và công trình phụ trợ nhà văn hóa các thôn vì nhà văn hóa các thôn được xây dựng đã lâu, và không có công trình phụ trợ....*

Trả lời:

UBND huyện đã thành lập đoàn công tác làm việc với Đảng ủy, UBND xã Tuấn Đạo về xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022. UBND xã Tuấn Đạo đã làm tờ trình UBND huyện hỗ trợ kinh phí cho địa phương xây

dựng, sửa chữa nhà văn hóa và công trình phụ trợ nhà văn hóa của 11/12 thôn của xã. Để đảm bảo tiến độ hoàn thành các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới trong năm 2022.

4. Ý kiến của Đại biểu Trường THPT Sơn Động số 1: *Đề nghị tuyên truyền đến gia đình các học sinh, đặc biệt là học sinh nữ để tránh tình trạng bỏ học để lấy chồng (tảo hôn).*

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo tất cả các cấp, các ngành luôn tuyên truyền đến mọi người dân phải chấp hành đúng đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, trong đó có Luật Hôn nhân và Gia đình. UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương và nhân dân đã xây dựng Quy ước, Hương ước cho 124/124 thôn/TDP trên địa bàn toàn huyện, trong đó có chỉ đạo nói đến các gia đình và cộng đồng phải tuyên truyền giáo dục đến các thành viên và gia đình phải chấp hành tốt, đúng Luật Hôn nhân và Gia đình: có 1 vợ 1 chồng, chỉ nên sinh 2 con (không phân biệt trai hay gái); cấm tảo hôn (nam phải từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn); cấm lấy vợ (hoặc chồng) cận huyết thống.

Do vậy UBND huyện yêu cầu các địa phương, cơ sở, thôn/TDP phải tuyên truyền lồng ghép trong các bản tin hàng ngày để tuyên truyền.

Đề nghị các Trường THPT trên địa bàn phải có Chương trình giáo dục giới tính theo quy định của Bộ GD&ĐT về giáo dục sức khỏe vị thành niên, giáo dục giới tính trong trường học. Phải phối hợp với các gia đình và các lực lượng xã hội khác để mở những lớp, buổi, hội nghị, hội thảo về giáo dục giới tính trong trường học cho học sinh trong tuổi vị thành niên theo đúng pháp luật.

5. Cử tri xã Lệ Viễn: *Đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa và sân vận động tại thôn Lộ, để nhân dân có nơi sinh hoạt văn hóa và hội họp.*

Trả lời:

Phòng chức năng và chuyên môn của huyện đã khảo sát thiết kế, đề nghị UBND huyện cấp kinh phí khoảng 2,5 tỷ để đầu tư xây dựng vào năm 2023.

6. Cử tri xã Giáo Liêm: *Đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền về ATGT học đường, nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản của pháp luật về trật tự ATGT, từ đó đem lại những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của học sinh khi tham gia giao thông.*

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ đạo Ban ATGT huyện có kế hoạch chuyên đề, phối hợp với các nhà trường, các địa phương để tổ chức các buổi, các đợt cao điểm để tuyên truyền đến mọi người

dân (nhất là học sinh trong độ tuổi vị thành niên) phải chấp hành Luật ATGT khi tham gia giao thông.

7. Ý kiến của Trung tâm VH-TT và TT và Phòng VH và Thông tin

7.1. Đề nghị hỗ trợ các thiết chế văn hóa (sách, CLB văn nghệ...) để đảm bảo tiêu chí đối với các xã dự kiến về đích nông thôn mới

Trả lời:

Đề nghị các xã phải tự trang bị tủ sách pháp luật cho các thôn; xây dựng Thư viện theo quy định trong tiêu chí xây dựng Nông thôn mới và Chương trình giáo dục pháp luật cho người dân tại cơ sở. Phải tổ chức cho các câu lạc bộ trên địa bàn hoạt động thường xuyên để góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trên địa bàn. Trung tâm VH-TT và TT có trách nhiệm cho mượn sách theo phương châm luân chuyển sách về cơ sở theo đúng quy định.

7.2. Đề nghị mở các lớp tập huấn cho cán bộ đài cơ sở; tăng phụ cấp cho cán bộ phụ trách đài xã; hỗ trợ kinh phí để nâng cấp hệ thống đài truyền thanh của các xã.

Trả lời:

Hằng năm, UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm VH-TT huyện mở các lớp bồi dưỡng và tập huấn cho cán bộ Đài cơ sở theo kế hoạch.

Việc tăng phụ cấp cho cán bộ phụ trách đài xã, UBND huyện tiếp thu và sẽ đề nghị UBND tỉnh theo quy định.

UBND huyện đã đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông có kế hoạch nâng cấp khoảng 04 đài các xã, thị trấn đã xuống cấp. UBND huyện đã đưa nội dung xây dựng Đài truyền thanh thông minh-Công nghệ số trong Kế hoạch chuyển đổi số của huyện giai đoạn 2022-2025.

8. Cử tri xã Phúc Sơn: *Đề nghị đầu tư nhà văn hóa cho các thôn sau khi sáp nhập.*

Trả lời:

UBND huyện đã xây dựng quy định về cơ chế hỗ trợ, khuyến khích xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Sơn Động, giai đoạn 2022-2025 trình HĐND huyện thông qua trong kỳ họp thứ 6 HĐND huyện sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 7 năm 2022.

9. Cử tri xã Hữu Sản: *Đề nghị hỗ trợ kinh phí để thực hiện xây Trạm Y tế xã sang vị trí mới.*

Trả lời:

UBND huyện đã cho chủ đương đầu tư xây dựng Trạm Y tế sang vị trí mới. Đã giao UBND xã Hữu Sản làm chủ đầu tư xây dựng công trình Trạm Y tế xã.

10. Cử tri xã Dương Hưu: Đề nghị hỗ trợ kinh phí mua tets nhanh phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ Tổ Covid cộng đồng, khung cách ly tại đại phương.

Trả lời:

Kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 theo chủ trương của Chính phủ là 4 “tại chỗ”, do đó kinh phí hỗ trợ cho các trường hợp trên do địa phương tự quyết định trong việc cân đối nguồn ngân sách của đại phương; chưa có hướng dẫn hỗ trợ kinh phí như đã nêu trên; Nhà nước chỉ hỗ trợ chi phí xét nghiệm và điều trị bệnh nhân Covid-19 tại cơ sở thu dung điều trị của huyện.

VI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Cử tri xã Yên Định: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải quyết việc tranh chấp đất rừng giữa các hộ dân thôn Đông Hả với một số hộ dân thôn Cống Luộc, xã Đèo Gia; giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất lâm nghiệp giữa thôn Khe Táu với một số hộ dân thôn Vách Gạo, xã Phú Nhuận của huyện Lục Ngạn.

Trả lời:

1.1. Cắm mốc ranh giới

Ngày 05/4/2022, UBND huyện Sơn Động và UBND huyện Lục Ngạn đã tiến hành dùng cọc mốc bê tông cắm mốc phân định ranh giới tại 10 điểm, vị trí đã được xác định bằng tọa độ, quá trình thực hiện diễn ra thuận lợi, được người nhân dân hai bên đồng thuận.

21 hộ gia đình tại thôn Đông Hả, xã Yên Định đã lấy lại được tổng diện tích khoảng 12 ha và người dân đã trồng lại keo trên đất đã lấy lại.

Ngày 03/6/2022, UBND huyện Sơn Động tiếp tục phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn tiếp tục tiến hành cắm mốc giữa hộ ông Tống Văn Quỳnh thôn Vách Gạo, xã Phú Nhuận và hộ ông Hoàng Văn Nhảm thôn Khe Táu, xã Yên Định. Tại buổi cắm mốc và qua đôi chiếu thực địa và hồi sơ giao đất thấy rằng 02 lô đất của 02 hộ là liền kề nhau và không có sự chồng chéo ranh giới giữa 02 hộ nằm trùng đường ranh giới của 02 xã Yên Định và xã Phú Nhuận. Qua xác minh ngoài thực địa hộ ông Hoàng Văn Nhảm đã canh tác trên phần đất được giao cho hộ ông Tống Văn Quỳnh với diện tích khoảng 3,5ha.

1.2. Việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không theo quy định của pháp luật

UBND huyện đã ban hành các Quyết định thu hồi 26 GCNQSD đất của các hộ gia đình cá nhân được cấp không đúng theo quy định của pháp luật, gửi đến từng hộ gia đình các nhận theo quy định; tuy nhiên sau 30 ngày người dân chưa giao GCNQSD đất theo quy định.

Thời gian tới UBND huyện hủy GCNQSD đất đối với những hộ gia đình, các nhân không nộp để lưu theo quy định. Hướng dẫn UBND xã Yên Định chỉ đạo cán bộ chuyên môn tiến hành cấp lại GCNQSD đất cho người dân đối với diện tích đất không tranh chấp, lập hồ sơ và công khai trong tháng 6 và tháng 7/2022; kịp thời cập nhật vào cơ sở dữ liệu về đất đai để thuận tiện cho việc quản lý.

2. Cử tri xã Tuấn Đạo: *Đề nghị hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân 3 thôn thuộc xã Bồng Am cũ vì từ năm 2019 xã Bồng Am được nhà nước đầu tư dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, dự kiến hoàn thành cấp mới, cấp đổi cho 100% các hộ dân vào năm 2020 nhưng đến nay vẫn chưa hộ dân nào được nhận.*

Trả lời:

Dự án đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất xã Bồng Am cũ được thực hiện năm 2018. Việc đo đạc bản đồ và lập hồ sơ địa chính đã thực hiện xong và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên do thực hiện Nghị quyết số 813/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Giang: Xã Bồng Am và xã Tuấn Đạo sáp nhập thành xã Tuấn Đạo, dẫn đến phải điều chỉnh lại thiết kế kỹ thuật-Dự toán. UBND huyện đang lập thiết kế kỹ thuật-Dự toán đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Sau khi được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định thì UBND huyện tiến hành phê duyệt theo quy định.

3. Cử tri xã Phúc Sơn:

3.1. Đề nghị cấp giấy CNQSD đất cho trụ sở các xã, nhà văn hóa các thôn, nhà trường chưa có GCN

Trả lời:

Đối với các diện tích đất của các nhà văn hóa, trường học tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được UBND xã, thị trấn quản lý là thuộc đất tổ chức. Căn cứ Khoản 1, Điều 105 Đất đai năm 2013 thì thẩm quyền cấp GCNQSD đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh và được quy định chi tiết tại Điều 25, nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn tổ chức lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3.2. Đề nghị hỗ trợ kinh phí đo đạc cho các hộ gia đình, cá nhân để làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp theo hiện trạng sử dụng

Trả lời:

Dự án đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất xã Phúc Thắng và xã Thạch Sơn cũ được UBND huyện phê duyệt tại quyết định số 6737/QĐ-UBND ngày 13/12/2017; Số 391/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 (bao gồm cả kinh phí cấp GCNQSD đất). Việc thực hiện đo đạc tại xã Phúc Thắng đã được thực hiện xong và được Sở Tài nguyên và môi trường phê duyệt. Tuy vậy do thực hiện Nghị quyết số 813/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Giang: Xã Phúc Thắng và xã Thạch Sơn sáp nhập thành xã Phúc Sơn, từ đó ảnh hưởng đến việc cấp GCNQSD đất cho nhân dân. Trong thời gian tới UBND huyện, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường đôn đốc và yêu cầu đơn vị tư vấn phối hợp UBND xã tiến hành rà soát và cấp GCNQSD đất cho nhân dân theo quy định.

3.3. Đề nghị giao đất lâm nghiệp cho cộng đồng, cá nhân quản lý đối với những diện tích đất chưa có chủ

Trả lời:

Trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo Phòng TN&TM phối hợp với UBND xã, Hạt kiểm lâm rà soát lại diện tích đất lâm nghiệp chưa được giao; đất chưa có chủ sử dụng để tham mưu UBND huyện huyện phương án giải quyết.

4. Cử tri xã An Lạc: *Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một số hộ gia đình thôn Kim Bảng, thôn Rõng xã An Lạc đã hoàn thiện hồ sơ thủ tục năm 2019, 2020.*

Trả lời:

Năm 2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất lâm nghiệp của 31 hộ gia đình, cá nhân tại xã An Lạc từ Công ty TNHH tập đoàn Quang Khiêm gửi đến. Tuy nhiên, qua thẩm định thì hồ sơ thiếu nhiều loại giấy tờ khác nhau, không đảm bảo theo quy định của Pháp luật. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã trả lại hồ sơ và hướng dẫn thực hiện việc bổ sung để hoàn thiện lại hồ sơ đúng theo quy định.

5. Cử tri xã Giáo Liêm: *Đề nghị Xử phạt nghiêm những hộ dân thiếu ý thức còn vất Rác thải ra các khe suối làm gây ô nhiễm môi trường*

Trả lời:

Căn cứ Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:

- Điểm a, Khoản 1, Điều 48 quy định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND các cấp; Chủ tịch UBND cấp xã được xử phạt cảnh cáo bằng tiền đến

5.000.000 đồng, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 5.000.000 đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Chủ tịch UBND huyện đề nghị Chủ tịch UBND xã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

6. Cử tri thị trấn An Châu: Đề nghị không thu tiền chính lý giấy CNQSD đất sau khi cho các hộ gia đình, cá nhân hiến đất để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường trục chính thị trấn An Châu

Trả lời:

UBND huyện đã trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định Thiết kế kỹ thuật - dự toán Đo đạc lại bản đồ địa chính thị trấn An Châu, huyện Sơn Động; trong năm 2022 công ty Tư vấn Kim Hoàng sẽ tổ chức thực hiện đo đạc cấp mới; cấp đổi GCN quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn cho nhân dân.

7. Cử tri xã Vĩnh An: Đề nghị UBND huyện cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa và một số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện đã làm thủ tục để cấp giấy CNQSD đất từ những năm trước.

Trả lời:

Thực hiện chủ trương của nhà nước về đổi đất nông nghiệp để xây dựng cánh đồng mẫu lớn tạo cho bà con nhân dân tích tụ ruộng đất để lao động sản xuất có hiệu quả cao; những năm 2003-2007 Ủy ban nhân dân xã An Lập có triển khai việc cấp đổi đất, đến thời điểm năm 2020 UBND huyện bố trí kinh phí để cấp GCN cho các hộ theo phương án dồn điền đổi thửa nhưng hiện ở xã không còn phương án dồn điền đổi thửa nên không có cơ sở để cấp giấy chứng nhận theo dồn điền đổi thửa.

UBND huyện sẽ xem xét bố trí kinh phí cấp đổi theo bản đồ địa chính; các hộ đổi đất nông nghiệp sẽ thực hiện việc chuyển quyền theo quy định của pháp luật.

8. Cử tri xã Lệ Viễn: Đề nghị hỗ trợ kinh phí và chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên để nhân dân thực hiện theo Chỉ thị số 17-CT/TU của Tỉnh ủy về việc thu gom xử lý rác thải.

Trả lời:

Năm 2022, UBND huyện đã bố trí kinh phí là 1.496.950.000 đồng để mua dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ môi trường năm 2022 như thùng rác, quần áo bảo hộ, ủng, gang tay để phát cho các HTX, tổ vệ sinh môi trường. Thời gian tới UBND tiếp tục giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành tiến hành lựa chọn, mua sắm các loại xe đẩy tác để cung cấp cho các xã phục vụ việc thu gom, xử lý rác rác.

9. Cử tri xã Long Sơn:

9.1. Đề nghị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng đưa vào hoạt động bãi rác thải tập trung, lò đốt rác thị trấn Tây Yên Tử để xã Long Sơn đảm bảo tiêu chí về môi trường

Trả lời:

Đến nay đã có công ty TNHH Xương Giang xin tài trợ quy hoạch chi tiết bãi rác xử lý tập trung thị trấn Tây Yên Tử; UBND huyện đang chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chuyên môn để thực hiện các bước thủ tục kêu gọi đầu tư dự kiến năm 2023 đề xuất cấp thẩm quyền lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

9.2. Đề nghị điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của một số địa phương để phù hợp với quy hoạch chung.

Trả lời:

Ngày 23/4/2022, UBND đã tổ chức hội nghị lập điều chỉnh QHSD đất đến năm 2030, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn; cơ quan chuyên môn rà soát; tích hợp QH ngành với quy hoạch sử dụng đất đảm bảo thống nhất thực hiện dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 7/2022.

10. Cử tri thị trấn Tây Yên Tử:

10.1. Đề nghị điều chỉnh giấy CNQSDĐ sau khi thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện các dự án trên địa bàn

Trả lời:

Căn cứ Điểm đ, Khoản 8, Điều 29, Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; UBND huyện có trách nhiệm “*Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân Nhà nước thu hồi cả thửa đất; chỉ đạo chỉnh lý hồ sơ địa chính và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định*”. Tại các Quyết định thu hồi đất đã yêu cầu tổ chức làm nhiệm vụ GPMB phối hợp với UBND xã các xã, thị trấn thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nộp về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Sơn Động để chỉnh lý hồ sơ địa chính và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định. Tuy nhiên, những năm qua việc thực hiện thu hồi đất tại một số dự án tổ chức làm nhiệm vụ GPMB chưa phối hợp với UBND xã thu hồi GCNQSD đất nộp về Chi nhánh VPĐK đất đai để chỉnh lý GCNQSD đất cho nhân dân, hoặc việc có thu hồi GCN nhưng trong hồ sơ thu hồi đất không thể hiện rõ thông tin về GCN nên không đủ cơ sở để Chi nhánh VPĐK đất đai chỉnh lý GCNQSD đất.

Trong thời gian UBND huyện chỉ đạo sát sao việc thực công tác thu hồi đất trên địa bàn huyện, trong đó có việc chỉnh lý GCNQSD đất cho nhân dân.

10.1. Đề nghị xem xét đối với các trường hợp đã mua đất là đất ở dân cư để làm nhà, tuy nhiên sau khi điều chỉnh quy hoạch diện tích đất đó không còn thuộc khu vực quy hoạch đất ở dân cư nữa nên gặp nhiều khó khăn trong việc cấp giấy phép xây dựng.

Trả lời:

Theo Khoản 33 Điều 1 [Luật Xây dựng sửa đổi 2020](#) quy định về (sửa đổi Điều 94 [Luật Xây dựng 2014](#)) quy định về điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn như sau:

Không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp sau:

- Khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng;

- Quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như quy định trên, loại đất thuộc quy hoạch sẽ không được cấp giấy phép xây dựng mới mà chỉ được sửa chữa hoặc cải tạo.

Trên đây là kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện trước, trong và sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XX; UBND huyện trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện uỷ, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện Khóa XX;
- Các Ban HĐND, VP HĐND&UBND huyện;
- Các cơ quan thuộc UBND huyện;
- UBND xã, thị trấn;
- Trung tâm VH-TT&TT (đưa tin);
- VP HĐND&UBND huyện: LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Trọng